



## เพื่อ 'นักอ่าน'

### เรียน บก.พอร์ม

โควิดระบอบมา 2 ปีกว่าๆ ชีวิตคนไทยเปลี่ยนไปมาก ผมเป็นแฟนมติชนมายาวนาน เป็นคนชอบหาความรู้ในหนังสือ ระยะเวลาที่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการโควิด อ่านหนังสือน้อยลงเพราะไม่มีขาย ร้านปิด แพง ปิด ไปตามหาร้านสะดวกซื้อ มีบ้างไม่มีบ้าง เลยต้องไปอ่านออนไลน์ ก็ได้อรุณกรสว่างอยู่ แต่ใจจริงยังอยากอ่านข่าวที่ผ่านการรวบรวมคัดเลือกแล้วมาเสนอแยกเป็นข่าวๆ ไป ซึ่งเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง และเป็นความเคยชินในการติดตามข่าว

แผงขายหนังสือพิมพ์หายไปมาก ร้านหนังสือริมถนนไม่ค่อยเห็น ต้องไปตามห้าง หนังสือพิมพ์เองก็หายหน้าไปหลายหัวหลายฉบับเหมือนกัน เหลือแต่ออนไลน์ แต่คงเป็นผลจากการที่โลกหมุนไปข้างหน้า สิ่งใดที่สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ก็จะไม่ได้อยู่ได้ ถ้าไม่สอดคล้องก็ต้องปรับเปลี่ยนไป หันไปอยู่กับเทคโนโลยี ซึ่งที่จริงก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจไม่ยาก

วันนี้เขียนมาบอกสั้นๆ เพื่อว่าทางกอง บก.มติชนจะมีคำแนะนำดีๆ ให้กับหนอนหนังสือผู้ที่กำลังเคืองแค้นในโลกที่เปลี่ยนไป

นับถือ  
แควน

### ตอบคุณแควน

โลกเปลี่ยนแปลงไปมากจริงๆ ครับ ก่อนโควิดก็ได้ยินคำว่า Disruption จากการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร การเข้ามาของโควิดยิ่งเร่งการเปลี่ยนแปลงแบบ

### พลิกโฉม

เครื่องมือตนเองกำลังปรับตัว หาทางอำนวยความสะดวกให้กับแฟนคลับและบรรดานักอ่านที่ยังสนใจอ่านจากสิ่งพิมพ์ สำหรับรายวัน นอกจากแผงขายที่ยังเหลืออยู่ ก็อาจสมัครเป็นสมาชิก มติชน ข่าวสด ประชาชาติและแม็กกาซีนในเครือ กับเอเยนต์ในพื้นที่ ซึ่งสามารถโทรมาปรึกษากับฝ่ายจัดจำหน่ายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2589-0020 ต่อ 3305 ครับ

ส่วนแฟนฯ แม็กกาซีนในเครือมติชน ไม่ว่าจะ เป็น มติชนสุดสัปดาห์-ศิลปวัฒนธรรม-เทคโนโลยีชาวบ้าน ยังมีจำหน่ายตามแผงและร้านหนังสือ แต่ถ้าไม่สะดวก ไม่อยากไปเดินหา อยากจะให้ส่งมาที่บ้าน แกะซองอ่านได้เลย ตอนนี้มีมติชนร่วมกับ "ไปรษณีย์ไทย" ยกระดับความรวดเร็วในการจัดส่ง ด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS ส่งตรงถึงมือสมาชิกนักอ่านทั่วประเทศแบบทันใจ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพียง 1 วัน ต่างจังหวัดเขตอำเภอเมือง 1-2 วัน ค่าจัดส่งราคาเดิม

แม็กกาซีนทั้ง 3 ฉบับ ถ้าจะสมัครเป็นสมาชิก ติดต่อได้ที่ LINE ID: @matchonbook หรือเว็บไซต์: <https://www.matchonbook.com/category/index?id=480>

ส่วนหนังสือเล่มของมติชนจากสำนักพิมพ์มติชน ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมาก มีหลากหลายแนว ที่มาแรงตอนนี้คือ แนวประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์สังคมการเมือง แนววิชาการสังคมศาสตร์ ไปจนถึงวิธีการ และแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ ขออนุญาตใช้พื้นที่ตีพิมพ์นี้ว่า ตั้งแต่ 11 มี.ค. นอกจากซื้อตามร้านขายหนังสือทั่วไป ตอนนี้มีมติชนจับมือกับ ซีเจ เอ็กซ์เพรส เปิดแผงขายหนังสือเล่มในร้าน ซีเจ ในชื่อแผงหนังสือ BAO BOOK @ ซีเจ เอ็กซ์เพรส ใกล้บ้านคุณ 20 สาขาแรก ใกล้บ้านท่านใดบ้าง ลองเช็กกันดูครับ

ประกอบด้วย สาขาสะแกงาม (กรุงเทพฯ) สาขาเพชรเกษม 77 (กรุงเทพฯ) สาขาสวนผัก (นนทบุรี) สาขาบางลี่ (สุพรรณบุรี) สาขาสวนผึ้ง (ราชบุรี) สาขาบ้านลาด (เพชรบุรี) สาขาหนองขอน (ประจวบคีรีขันธ์) สาขาสังขละบุรี (กาญจนบุรี) สาขาห้วยจรเข้ม (นครปฐม) สาขาบางปลา (สมุทรสาคร) สาขารังสิตคลองสาม (ปทุมธานี)

สาขาบางปู 59 (สมุทรปราการ) สาขาตลาดโรงสี (ฉะเชิงเทรา) สาขาหัวถนนแจ (ชลบุรี) สาขาบางไทร (พระนครศรีอยุธยา) สาขาพัฒนานาคิม (ลพบุรี)

สาขาบางระจัน (สิงห์บุรี) สาขาไชโย (อ่างทอง) สาขาบางบาล (พระนครศรีอยุธยา) สาขาบ้านเพ (ระยอง)

### ลองติดตามกันดูครับ

## ห้วงข่าวแดงโม

### เรียน บก.พอร์ม

การเสนอข่าวของสื่อในเรื่องการเสียชีวิตของดาราสาวแดงโม นิดา พัชรวีระพงษ์ ผมเองมีความเห็นใจผู้ตายและครอบครัว และเห็นว่า ทั้ง 5 คนในเรือสปีดโบ๊ต พุดจามีพิรุณเหมือนพยายามปกปิดอะไรอยู่

แต่ในฐานะคนเคยอยู่ในวงการ เริ่มเห็นว่า สื่อเสนอข่าวมากเกินไปหรือไม่ หรือทำหน้าที่ล้าหน้าทะลุทะลวงไปไกลเกินไปหรือไม่ หรือเขาไม่ถือว่าตัวเองเป็นสื่อ ดูจากรายการโทรทัศน์ มีลักษณะตั้งคำถามขึ้นนำตั้งคำถามกล่าวหา เน้นความสะใจมากกว่า จะเน้นว่าจะต้องหาหลักฐานออกมา อยากให้วงการสื่อด้วยกัน ดูแลกันเองให้ดี อย่าให้คนอื่นเขามาดูแล มันจะเสียหายไปใหญ่

ยังนึกถึงข่าวลวงพล ที่แข่งกันเสนอข่าว จนแทบจะตัดสินคดีกันแทนศาลไป

แล้ว ส่วนตำรวจต้องถอยไปคอยดูผลการ  
สอบสวน

ต้องหาความพอดีให้พบ ประชาชนหวัง  
ฟังพาสื่ออยู่แล้ว ดังนั้นสื่อต้องทำหน้าที่โดย  
คำนึงถึงความพอดี บางเรื่องอาจจะต้องให้  
ผู้มีหน้าที่เป็นผู้จัดการแก้ปัญหา

ขอแสดงความนับถือ  
มีเดียไรว์พรมแดน

### ตอบคุณมีเดีย

บทบาทของสื่อในข่าวต่างๆ มีเสียง  
บ่นอยู่ครับ แต่ก็ไปที่มาอยู่เหมือนกัน  
เพราะในแง่หนึ่ง เป็นการเตือนเจ้าหน้าที่  
ว่า ประชาชนเขาสนใจ และต้องการทราบ  
ว่าอะไรเกิดขึ้นกันแน่ พอเจ้าหน้าที่ทำงาน  
ไม่ทันใจก็เลยหันมาสนใจข่าวที่ให้ความคืบ  
หน้ามากกว่า จะถูกหรือผิดค่อยว่ากันอีกที

ส่วนการเสนอข่าวมากไปหรือไม่ ตอนนี้  
มีหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขออก  
มาเตือนอยู่เหมือนกัน วันก่อน นพ.ยงยุทธ  
วงศ์ภิมรณย์ศานต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี  
กระทรวงสาธารณสุข ออกมาสะกิดว่า คดีนี้  
ปลุกเร้าอารมณ์ทำให้คนปกติมีความเครียด  
หรือเกิดความเกลียดชัง ยิ่งคนเปราะบาง  
ยิ่งน่าเป็นห่วง

คุณหมอบอกว่า สื่อไม่รู้หรือข่าวสาร  
การสร้างประเด็นใหม่รายวันๆ มาเพื่อเป็น  
จุดขาย ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของ  
ผู้คน บางคนเกิดการเสพติดข่าวสาร อย่าง

ไม่รู้เท่าทัน ใช้อารมณ์อย่างหมดเปลือกกับ  
ข่าวนี้ เกิดความเกลียดชัง และยังลวงล้า  
ความเป็นส่วนตัว ความเป็นครอบครัว ไม่ได้  
เปิดโอกาสให้คนที่สูญเสียได้มีโอกาสสงบใจ  
และเชื่อว่า ข่าวนี้ก็เหมือนกับข่าวอื่นที่อาจ  
ยึดเยื้อเป็นแรมเดือนได้ ทั้งนี้ จริงๆ เรื่องนี้  
ควรปล่อยเป็นอำนาจหน้าที่ของกระบวนการ  
ยุติธรรม

คุณหมอยงยุทธบอกว่า สังคมเสียเวลา  
กับข่าวนี้ ทั้งที่มีเรื่องที่น่าสนใจอีกมาก  
แบบการนำเสนอข่าวนี้ มีทั้งการ 1.ทำให้  
เร้าใจ 2.ทำให้เกิดความขัดแย้ง และ 3.สร้าง  
อารมณ์เกลียดชัง คุณหมอขอให้องค์การ  
วิชาชีพสื่อสารมวลชน และ กสทช. เข้ามา  
กำกับดูแล ทบทวนบทบาทของสื่อ

พร้อมกับแนะนำอย่าจดจ่อ หรือทุ่มเท  
ติดตามข่าวนั้นจนมากเกินไป และอาจเสีย  
สมดุลชีวิต ออกจากข่าว พักทำกิจกรรมอื่น  
และเลือกเสพสื่ออย่างพอเหมาะ

เป็นคำเตือนที่น่าสนใจ แต่ต้องจำแนก  
แยกแยะ เพราะการนำเสนอของแต่ละ  
สำนักมีความแตกต่างกันครับ

สื่อบางสำนักมีความระมัดระวังอยู่แล้ว  
และอยู่ในขอบเขต บางส่วนอาจจะไม่ได้คิด  
แบบนี้ แต่เมื่อมีคำเตือนแบบนี้ ก็น่าจะเพิ่ม  
ความระมัดระวัง ส่วนเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำ  
หน้าที่ให้เร็วครับ อย่าให้สื่อวิ่งนำหน้า